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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายชัยวัฒน์     อินทร์เลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายเฉลิมพงษ์    รังสิวัฒนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายชุมพล    คุ้มวงศ์           รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นายวิรัช      แดงกลาง เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

5. นายเตชิต     มั่นหรั่ง  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อำเภอลำลูกกา 

6. นางภิรมณ์     ตลับทอง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอลำลูกกา 

7. นายสำเริง    อุรติ        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอลำลูกกา 

8. นางปกเกษ     คงเขียว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอลำลูกกา 

9. นายประภาส    สุกเอี่ยม     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอลำลูกกา 

10. นายคณาธิป  ใจกระสันติ     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอลำลูกกา 

11. นายโอภาส    รักหอม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอลำลูกกา 

12. นายสายเทพ  จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอลำลูกกา 

13. นายประเสริฐ    ภาคีผล  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอคลองหลวง 

14. นางอารีย์  ใจแคล้ว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอคลองหลวง 

15. ร.ต.อ. ภูวดล    มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอคลองหลวง 

16. นายวรรณลภย์   ติวารี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอคลองหลวง 

17. นายสมพร    บุญมา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอคลองหลวง 

18. นายสัญชาติ    คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอคลองหลวง 

19. นายไพโรจน์    ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอคลองหลวง 

20. นางสาวณัฐรุจา   คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอคลองหลวง 

21. นายเอกชัย  กลิ่นกุสุม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอธัญบุรี 
22. นายชนภัทร    นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอธัญบุร ี

23. นางสาวเกวลิน    หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอธัญบุร ี

24. นายบุญลือ    อยู่ยืน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอเมืองปทุมธานี 

25. นายสุเทพ    สมใจ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอเมืองปทมุธานี 
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26. นายเสนยี์  มูลขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอเมืองปทุมธานี 

27. นายทนงศักดิ์     อาภาโรจนกิจ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอเมืองปทุมธานี 

28. นายพิชัย   ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอสามโคก 

29. นายสวง  สีเขียว        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอสามโคก 

30. นายสุริยา     ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหนองเสือ 

31. นายสมบัติ  วงค์กวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหนองเสือ 

ผู้ลาการประชุม   (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายศุภชัย   เรอืงศรี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอคลองหลวง 

2. นายสมศักดิ์    เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอธัญบุรี 
3. นายนำศิลป์ คุณาวิชชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอเมืองปทุมธานี 

4. นายพรรณทอง  นพขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอเมืองปทุมธานี 

5. นายสมร   แตงอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว 
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ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
1. พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารรีัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 

5. พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

6. นายเด่นวันชัย สำราญราษฎร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

7. นายนพพร ขาวขำ   ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
     รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

3. นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. นางจติภินันท์ ทองเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

6. นางสาวสุนทร สุกาวิน  ผู้อำนวยการกองคลัง 

7. นายประเทอืง กันธสมาส  วิศวกรโยธาเชีย่วชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางรัชนี คงเจริญ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

9. นางสาวศิริวงษ์ จำปาแขก  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (แทน) 
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

10. นางอุญนี อนันตกูล  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

11. นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13. นายจรัสพงษ์ สระแก้ว  ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 

14. นางสาววรรณิภา ชื่นพันธุ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

15. นายกัณฑ์อเนก ปุเรนเต  รองผู้อำนวยการโรงเรยีนสามโคก (แทน) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก 

16. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าง้ิว 

17. นางสาวสุภาพรณ์   ก้อนทอง นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

18. นางสาวอวิลักษณ์  คำดี  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

19. นางศันสนยี์  หอมจันทร์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 
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20. นางสาวสุกัญญา อยู่สิงห์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

21. นางฐานะมาศ มะลิลา  นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

22. นางจงกลนี ฤทธิ์ทวี  นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

23. นายวัชระ บัญชาวิมลเชษฐ นักบรหิารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 

24. นายพฤฒ   พุทธิพัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

25. นางสาวพนารัตน์   บุญเทศนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

26. นางสาวชญาพร อ่อนสอาด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ   

27. นายนรศิ หว่องพงษ์ศิริ  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

28. นายณรงค์ชัย แสงใส  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

29. นางสาวอลิษา   โต๊ะเอียด  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

30 นางเบญญาภา เขมะวานิช ครบิบิน  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

31. นางดวงกมล  ณ หนองคาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

32. นางทัศนีย์  แพงอานนท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

33. นางสาวเพ็ญประภา เขียวเมฆ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

34. นางสาวปิยะวรรณ  แสงปลั่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

35. นายศักดิพัฒน์  ราญจติต์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

36. นางสาวกนกวรรณ มหาสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

37. นายสมศักดิ์  กระจกเหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

38. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรสีวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

39. นายเกษม  จันทร์แบบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

40. นางสาวรชิตา  เศวตธนอรรถ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

41. นางสาวบุญญาพร ไชว  ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 

42. นางสาวปรารถนา ต้นพุ่ม  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

43. นายศรายุทธ พวงงาม  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

44. นายธวัชชัย เขียวนลิ  พนักงานขับรถยนต์ 
45. นายสมเกียรติ พิพัฒนชัยมงคล พนักงานขับรถยนต์ 
46. นายพลวัฒณ์ จันทร์มา  พนักงานขับรถยนต์ 
47. นางเพ็ญศร ีแก้วลาย  คนงานทั่วไป 

48. นางแก้วกาญจน์ จ้อยศรเีกตุ คนงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา     10.00 น. 
เลขานุการสภา อบจ. - เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้ว มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม

ตามมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. ๒๕62 และ  
ข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65  

    จงึจะได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
   สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ต่อไป 

-  ในลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชา 

   พระรัตนตรัย และทำหนา้ที่ประธานในที่ประชุมขอเรียนเชญิครับ  

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชญิท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ปทุมธาน ีทั้ง ๒ ท่าน ขึน้ประจำที่ครับ 

   - เชญิเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    ปทุมธานี 
เลขานุการสภา อบจ.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามที่สภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

      จังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่  
     6 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2566 

    ตั้งแต่วันที่ 1 สงิหาคม 2566 เป็นต้นไป มกีำหนด 45 วัน นั้น  

    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับ มาตรา 22  
      แห่ งพระราชบัญ ญั ติองค์การบริหารส่วนจั งหวัด  พ .ศ. 2540  
       แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ประธานสภาองค์การบริหาร 

       ส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

       ปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนด 45 วัน  
       นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป  

   จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
                              ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕66    

                       นายชัยวัฒน์  อินทร์เลิศ 

                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
    -  และในลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิด     
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง  
       ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ครับ   
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ประธานสภา อบจ.  - เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านรองนายก 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

       จังหวัดปทุมธาน ีหัวหนา้ส่วนราชการและผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 

       ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีเรื่องอันจำเป็นที่ 
       จะต้องพิจารณาในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

      เรื่องอื่น ๆ ที่ท่านสมาชิกเห็นว่าเป็นประโยชน์ และจำเป็นในการพัฒนา 

       ท้องถิ่น เพื่อพี่นอ้งประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนนำไปพัฒนา 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานขีองเราใหเ้จริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

กระผมจึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ขึ้นในวันนี้ ขณะนี้ที่ประชุม 

มีท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติเข้านั่งที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

  บัดนี้  ได้ เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี      
พ.ศ. ๒๕66 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา อบจ.  เรื่องท่ี 1  มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
    ลาการประชุม จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

  1. นายศุภชัย เรืองศร ีสมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 4  
            อำเภอคลองหลวง 

               2. นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 
        อำเภอธัญบุรี 

               3. นายนำศลิป์ คุณาวชิชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 

                 อำเภอเมืองปทุมธานี 
               4. นายพรรณทอง นพขำ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 4 

                  อำเภอเมืองปทุมธานี 
               5. นายสมร แตงอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 

            อำเภอลาดหลุมแก้ว 

  เรื่องที่ 2  กองสาธารณสุขแจ้งงานเข้ามานะครับ เป็นโครงการ
อบรมของกองสาธารณ สุข  ประจำเดือนสิ งหาคม  พ .ศ. 2566             
จึงเรียนเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่แจกให้ท่านสมาชิก 
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ประธานสภา อบจ.  ไว้บนโต๊ะที่ประชุมทุกท่านแล้วนะครับ รายละเอียดนะครับ โครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ           
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สอน./
รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่โรงแรมไพน์เฮิร์สท 
อำเภอคลองหลวง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. รพ.สต. 
บึงสนั่น , รพ.สต. บึงน้ำรักษ์ , วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. 
รพ.สต.คูขวาง , รพ.สต.คูคต , รพ.สต.บึงชำอ้อ 2 , รพ.สต.บึงกาสาม 2 
หมู่ 7 , รพ.สต.บ่อเงิน , รพ.สต.คลองพระอุดม , วันที่ 23 สิงหาคม 
2566 เวลา 10.00 น.  รพ.สต.บางขะแยง , รพ.สต.คลองหนึ่ง , วันที่ 
24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. รพ.สต.บ้านฉาง , รพ.สต.บ้านกลาง , 
รพ.สต.คลองสอง และโครงการที่สองนะครับ โครงการจัดการกำจัดขยะ
อันตรายชุมชน จังหวัดปทุมธานี สถานที่จัดกิจกรรม ลาน อบจ.ใหม่       
ก็คือตรงแยกไทดอยซ์ซ้ายมือนะครับ ที่มุงหน้าไปทางแยกสันติสุข วันที่ 
25 สิงหาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย อปท. 50 แห่ง ในจังหวัดปทุมธานี 
เวลา 1 0 .0 0  น . อี ก โครงการนะครับ  โครงการนำร่อ งอบรม                      
เชิงปฏิบัติการจิตอาสาด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 
โรงแรมไพน์เฮิร์สท อำเภอคลองหลวง วันที่  28 สิงหาคม 2566                   
จิตอาสาในจังหวัดปทุมธานี รพ.สต. ถ่ายโอน 13 แห่ง เวลา 10.00 น.  
ต่อไปโครงการอบรมของกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือน สิงหาคม 
พ.ศ.2566 เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โครงการที่ 1 โครงการจัดกิจกรรม
รวมพลังสตรีจังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันสตรีไทย สถานที่จัดกิจกรรม 
โรงเรียนสามโคก ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ              
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 20 สิงหาคม 
2566 พิธี เปิด 10.00 น. ณ  โรงเรียนสามโคก  กลุ่ม เป้ าหมาย
คณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรี อบจ.ปทุมธานี และผู้นำสตรีในจังหวัด
ปทุมธานี จำนวน 600 ท่าน การแต่งกายชุดผ้าไทยสีฟ้าหรือชุดสุภาพสีฟ้า 
และโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้พิการ 
และผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดปทุมธานี  สถานที่จัดกิจกรรม มูลนิธิ       
พระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ ตำบลหนองหรือ อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี วันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 พิธีเปิด วันที่ 25 สิงหาคม 2566 
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ประธานสภา อบจ.  เวลา 7.30 น. ณ สมาคมคนพิการปทุมธานี  (ข้างวัดแสงสรรค์ )      
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  กลุ่มเป้าหมาย     
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 คน การแต่งกาย
ชุดสุภาพ 

-  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี และ 

 ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  4 ) ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดปทุมธานี              
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ.2559 ข้อ 12 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 

     จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ 
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ 
นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ  

    - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใชแ้ผนการดำเนินงานประจำปี    
      งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67  

ประธานสภา อบจ.  -  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.  -  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
 และสมาชิกฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่านครับ 
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นายก อบจ.  หลักการ  ด้วย ถึงห้วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี      
ต้องเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 4 วรรคหก กำหนดไว้ว่า 
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณด้วย  

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีประมาณการรายรับ - 
รายจ่ายไว้เต็มจำนวน 1,750,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
ล้านบาท) แยกรายละเอียดรายจ่ายตามแผนงาน ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป เป็นเงนิ 270,843,840 บาท 

   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 217,488,540 บาท 

   2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน53,355,300 บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นเงนิ 749,837,550 บาท 

   3. แผนงานการศกึษา เป็นเงิน 347,672,110 บาท 

   4. แผนงานสาธารณสุข เป็นเงิน 134,886,840 บาท 

   5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 23,175,800 บาท 

   6. แผนงานเคหะและชุมชน เป็นเงิน 33,032,000 บาท 

   7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เป็นเงนิ16,750,000 บาท 

   8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม เป็นเงิน 194,320,800 บาท 

       และนันทนาการ 

ด้านการเศรษฐกิจ เป็นเงนิ 490,448,300 บาท 

   9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงิน 288,445,300 บาท 

   10. แผนงานการเกษตร เป็นเงิน 202,003,000 บาท 

ด้านการดำเนินงานอื่นๆ เป็นเงนิ 238,870,310 บาท 

   11. แผนงานงบกลาง เป็นเงิน 238,870,310 บาท 

  รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 1,750,000,000 บาท 
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นายก อบจ.   เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 4 วรรคหก กำหนดไว้ว่า 
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่น          
ให้ ค วาม เห็ น ชอบ และผู้ ว่ าราชการจั งห วัดห รือนายอำเภอ ให้                      
ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณด้วย  

   จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในการ
ดำเนินงานตามนโยบาย ของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
     อ่านระเบียบฯ 

เลขานุการสภา อบจ.   - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
        เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67    
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

       ข้อ ๔๗ กำหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง    
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและ 

ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภปิรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

ประธานสภา อบจ. - เชิญสมาชิกได้อภิปรายในการพิ จารณาญั ตติขอความเห็นชอบ           
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ไม่มีนะครับ 

     -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
- ต่อไปผมจะขอมติในที่ประชุมในการพิจารณาวาระที่หนึ่ง ครับ 

๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕67  
โปรดยกมอืครับ 28 เสียง 
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ประธานสภา อบจ.  ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕67  
     โปรดยกมอืครับ 0 เสียง 
   - สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติ 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕67  
    ตามที่นายกฯ เสนอ       

   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 28 เสียง 
- ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

 - เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

ได้กำหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณไว้      
ขอเชญิเลขานุการสภา อบจ. อ่านระเบียบฯ ครับ 

เลขานุการสภา อบจ.   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

   ข้อ ๔๕ วรรคท้าย กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
ส าม ว าระรว ด เดี ย ว ไม่ ได้  แ ล ะ ใน ก ารพิ จ าร ณ าวาระที่ ส อ ง 

ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ช่ัวโมง 

นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณนั้น 

 ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 

ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น   
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ            
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

        ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  
     ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม 

       ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ 
       เป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่  
       สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
        เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
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เลขานุการสภา อบจ.   การเสนอคำแปรญัตตใิหอ้นุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี ้
          ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ    

ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น 

อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการ
สงวนคำแปรญั ตติด้ วย และให้ประธานสภาท้องถิ่ นส่ งรายงานนั้น 

แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
เว้นแต่กรณีตอ้งพิจารณาเป็นการด่วน  
 ให้คณะกรรมการแปรญั ตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  
เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ประธานสภา อบจ. - ญั ตติร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว จะต้องส่งให้  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พิจารณาตามระเบียบฯ ข้อ 49 ดังนั้น จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปทุมธานี  ได้พิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการแปรญัตติ          
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่ อทำหน้าที่พิจารณา        
แปรญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 

    - เชญิเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบการเลือกคณะกรรมการฯ ครับ 

เลขานุการสภา อบจ.     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
       พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

      ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท  
    (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น 

     มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

     ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา 

      ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภา 

      ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ 
       สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผูเ้สนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่นอ้ย กว่า 

สองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่า 

       แปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น 

       เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
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เลขานุการสภา อบจ.   วรรคสอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวนเว้นแต่ที่ประชุม          
มีมติ เป็ นอย่างอื่ นและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บั งคับ 

โดยอนุโลม 

ประธานสภา อบจ.  - ตามข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย  

     สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

    ผมขอถามมติสภาแห่งนี้ว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
      จะคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

     ส่วนจังหวัด จำนวนกี่คน 

    - เชญิท่านสมาชิกเสนอครับ เชญิครับ 

ร.ต.อ.ภูวดล มงคลพิทักษ์กุล - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
    สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมร้อยตำรวจเอกภูวดล มงคลพิทักษ์กุล 
    สมาชิกสภาอบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอคลองหลวง ขอเสนอจำนวน
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    ปทุมธาน ีจำวน 7 ท่าน ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ.  - มีท่านสมาชิก เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น  
ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีมติ ให้คัด เลือก 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จำนวน 7 ท่าน ตามที่ท่าน ร้อยตำรวจเอกภูวดล มงคลพิทักษ์กุล      
เสนอนะครับ 

    - ต่อไปให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอช่ือ สมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการ
    แปรญัตติร่างขอ้บัญญัติฯ จำนวน 7 ท่าน พร้อมผูร้ับรอง ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 

      สองคนโดยการเสนอใหเ้สนอทีละคนจนครบ จำนวน 7 คน นะครับ 

    - เชญิท่านสมาชิกเสนอช่ือผูส้มควรเป็นกรรมการแปรญัตติ 
     ร่างขอ้บัญญัติฯ คนที่ 1 เชิญครับ  
นายบุญลือ อยู่ยืน  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายบุญลือ อยู่ยืน สมาชิกสภาอบจ.         
เขตเลือกตั้งที่  1 อำเภอเมืองปทุมธานี ขอเสนอช่ือคณะกรรมการ       
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่ 1 นายเฉลิมพงษ์ 
รังสวิัฒนศักดิ์ ขอผูร้ับรองด้วยครับ   

ประธานสภา อบจ.   - มีผูร้ับรองไมน่้อยกว่าสองคน ผูร้ับรองครบนะครับ 

   ท่านเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ ยินยอมเป็นกรรมการ ดังกล่าวหรอืไม่ครับ 

นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ – ยินยอมครับ 



-14- 

 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือผูส้มควรเป็นกรรมการ 

   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1 อีกหรอืไม่ 
   - เมื่อไม่มีผูเ้สนอ ผู้อื่นอีก ถือว่าท่านเฉลิมพงษ์ รังสวิัฒนศักดิ์ 
   ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1 

   - ต่อไปเชญิเสนอช่ือผูส้มควรเป็นกรรมการแปรญัตติ  

    ร่างขอ้บัญญัติฯ  คนที่ 2 เชิญครับ 

นายวรรณลภย์ ติวารี  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวรรณลภย์ ติวารี สมาชิกสภาอบจ.     
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอคลองหลวง ขอเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่ างข้อบัญญั ติองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัด  คนที่  2 ร.ต.อ.ภู วดล                    
มงคลพิทักษ์กุล ขอผูร้ับรองด้วยครับ   

ประธานสภา อบจ.   - มีผูร้ับรองไมน่้อยกว่าสองคน ผู้รับรองครบนะครับ 

     ท่าน ร.ต.อ.ภูวดล มงคลพทิักษ์กุล ยินยอมเปน็ กรรมการ ดังกล่าวหรอืไม่  
ร.ต.อ.ภูวดล มงคลพิทักษ์กุล - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือผูส้มควรเป็นกรรมการ 

   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 2 อีกหรอืไม่ 
   - เมื่อไม่มีผูเ้สนอ ผู้อื่นอีก ถือว่า ร.ต.อ.ภูวดล มงคลพิทักษ์กุล 

   ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 2 

    - ต่อไปเชญิเสนอชื่อผูส้มควรเป็นกรรมการแปรญัตติ 
   ร่างขอ้บัญญัติฯ คนที่ 3 เชิญครับ 

นายเตชิต มั่นหรั่ง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายเตชิต มั่นหรั่ง สมาชิกสภาอบจ.                
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลำลูกกา ขอเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 3 นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ 
ขอผูร้ับรองด้วยครับ   

ประธานสภา อบจ.   - มีผูร้ับรองไมน่้อยกว่าสองคน ผู้รับรองครบนะครับ 

     นายชัยวัฒน์ อนิทร์เลิศ ยินยอมเป็น กรรมการ ดังกล่าวหรอืไม่  
นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือผูส้มควรเป็นกรรมการ 

   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 3 อกีหรอืไม่ 
   - เมื่อไม่มีผูเ้สนอ ผู้อื่นอีก ถือว่านายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ 

   ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 3 
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ประธานสภา อบจ.   - ต่อไปเชญิเสนอชื่อผูส้มควรเป็นกรรมการแปรญัตติ 
   ร่างขอ้บัญญัติฯ คนที่ 4 เชิญครับ 

นายเสนยี์ มูลขำ  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายเสนีย์ มูลขำ สมาชิกสภาอบจ.                 
เขตเลือกตั้งที่  5 อำเภอเมืองปทุมธานี ขอเสนอช่ือคณะกรรมการ                
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 4 นายบุญลือ อยู่ยืน 
ขอผูร้ับรองด้วยครับ   

ประธานสภา อบจ.   ท่านบุญลือ อยู่ยืน ยินยอมเป็น กรรมการ ดังกล่าวหรอืไม่  
นายบุญลือ อยู่ยืน  - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือผูส้มควรเป็นกรรมการ 

   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 4 อกีหรอืไม่ 
   - เมื่อไม่มีผูเ้สนอ ผู้อื่นอีก ถือว่านายบุญลือ อยู่ยืน 

   ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 4 

   - ต่อไปเชญิเสนอชื่อผูส้มควรเป็นกรรมการแปรญัตติ  

    ร่างขอ้บัญญัติฯ คนที่ 5 เชิญครับ 

นางปกเกษ คงเขียว  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางปกเกษ คงเขียว สมาชิกสภาอบจ.    
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอลำลูกกา ขอเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 5 นายประภาส สุกเอี่ยม 
ขอผูร้ับรองด้วยครับ   

ประธานสภา อบจ.   ท่านประภาส สุกเอี่ยม ยินยอมเป็น กรรมการ ดังกล่าวหรอืไม่  
นายประภาส สุกเอี่ยม  - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือผูส้มควรเป็นกรรมการ 

   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 5 อีกหรอืไม่ 
   - เมื่อไม่มีผูเ้สนอ ผู้อื่นอีก ถือว่าท่านประภาส สุกเอี่ยม 

   ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 5 

   - ต่อไปเชญิเสนอชื่อผูส้มควรเป็นกรรมการแปรญัตติ 
   ร่างขอ้บัญญัติฯ คนที่ 6 เชิญครับ 

นายสัญชาติ คุระนันท์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสัญชาติ คุระนันท์ สมาชิกสภาอบจ.    
เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอคลองหลวง ขอเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
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นายสัญชาติ คุระนันท์ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่  6 นางสาวณั ฐรุจา          
คุ้มทรัพย์ ขอผูร้ับรองด้วยครับ   

ประธานสภา อบจ.   ท่านณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ ยินยอมเป็น กรรมการ ดังกล่าวหรอืไม่  
นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ - ยินยอมค่ะ 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือผูส้มควรเป็นกรรมการ 

   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 6 อีกหรือไม่ 
   - เมื่อไม่มีผูเ้สนอ ผู้อื่นอีก ถือว่าท่านณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ 
   ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 6 

   - ต่อไปเชญิเสนอชื่อผูส้มควรเป็นกรรมการแปรญัตติ 
   ร่างขอ้บัญญัติฯ คนที่ 7 เชิญครับ 

นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ สมาชิก 
สภาอบจ. เขต เลือกตั้ งที่  6  อำเภอ เมื องปทุ มธานี  ขอ เสนอ ช่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 7 
นายชนภัทร นันทกาวงศ ์ขอผูร้ับรองด้วยครับ   

ประธานสภา อบจ.   - ท่านชนภัทร นันทกาวงศ์ ยินยอมเป็น กรรมการ ดังกล่าวหรอืไม่  
นายชนภัทร นันทกาวงศ์ - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือผูส้มควรเป็นกรรมการ 

   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 7 อีกหรอืไม่ครับ 

   - เมื่อไม่มีผูเ้สนอ ผู้อื่นอีก ถือว่าท่านชนภัทร นันทกาวงศ์ 

   ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 7 

   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ 

   หากไม่ม ีถือว่ามตทิี่ประชุมเลือกกรรมการครบ 7 คน แล้วนะครับ  
   สรุป ที่ประชุมสภาได้มมีตเิลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

    จังหวัดปทุมธาน ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติฯ  
   จำนวน 7 คน ได้แก่ 
   1. นายเฉลิมพงษ์ รังสวิัฒนศักดิ์ 
   2. ร.ต.อ.ภูวดล มงคลพิทักษ์กุล 

   3. นายชัยวัฒน์ อนิทร์เลิศ 

   4. นายบุญลือ อยู่ยืน 

    5. นายประภาส สุกเอี่ยม 

    6. นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ 
    7. นายชนภัทร นันทกาวงศ์ 
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ประธานสภา อบจ.  - เชญิเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ  
เลขานุการสภา อบจ.   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุม 

     สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ .ศ. 2565 

       ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณ ะกรรมการ         
    สภาท้องถิ่นครั้งแรก ใหเ้ป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

       วรรคสอง ให้ คณ ะกรรมก ารสภาท้ อ งถิ่ นคณ ะหนึ่ ง  ๆ  
     เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่น 

    คณะนัน้ ๆ  
     กระผมนายวิรัช  แดงกลาง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 

      จังหวัดปทุมธานี ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
       เพื่อเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566  
      คือวันนี้ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

       ปทุมธาน ี(ช้ัน 3) ครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขออนุญาตที่ประชุมสักครู่นะครับ เนื่องจากท่านนายก มีภารกิจด่วน 
ในระเบียบต่อ ๆ ไป ท่านได้มอบเอกสารให้ท่านรองรุจศลักษณ์            
ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ และท่านสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ ทั้ง 2 ท่านนะครับ 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี      
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ฉบับนี้  
ยังต้องมีการพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม ฉะนั้น ก่อนที่ผม 

จะส่งร่างข้อบัญญัติฉบับนี้  ให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา 

ผมขอให้ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า 

ยี่สิบสี่ ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
ฉบับนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๔๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไขเพิ่ม เติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ว่าสมควรจะกำหนดเวลาให้คณะกรรมการ 

แปรญัตติ ได้พิจารณารับคำเสนอแปรญัตติเป็นเวลาเท่าใด เชิญท่าน 

สมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ เชญิท่านสำเรงิ อุริต ครับ 

นายสำเริง อุรติ  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสำเริง อุริต สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอลำลูกกา ขอเสนอ
ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตั้งแตว่ันพุธที ่16 สิงหาคม 2566 , วันพฤหัสบดทีี ่17 สิงหาคม ๒๕66  
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นายสำเริง อุริต และวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 
17.00 น. ณ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ช้ัน 4)  

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี 
      ถือว่าที่ประชุมมมีตใิห้คณะกรรมการแปรญัตติได้ พิจารณ ารับคำแปร 

       ญั ต ติ ร่ า ง ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน จั งห วั ด ป ทุ ม ธ านี                              
    เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ฉบับนี้ภายใน 

      กำหนดเวลาตั้ งแต่ วันพุธที่  16 สิงหาคม 2566 ,วันพฤหัสบดีที่               
    17 สิงหาคม ๒๕66 และวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา  
      08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหาร 
      ส่วนจังหวัด  (ช้ัน 4) 

 - หากสมาชิกท่านใดประสงค์ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 
ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติภายในกำหนด คือตั้งแต่วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ,    
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม ๒๕66 และวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานเลขานุการองค์การ
บริหารส่ วนจั งหวัด  (ช้ั น 4) โดยมี สมาชิกรับรองไม่ น้ อยกว่ า ๒ คน                          
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานผล
การแปรญัตติต่อประธานสภาฯ ตามข้อบังคับ ข้อ ๕๐ เพื่อจะได้                    
ส่งรายงานนั้นใหส้มาชิกทราบก่อนวันประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป 

    - ฉะนั้น ผมจึงขอส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
        เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ฉบับนี้ 
       ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ต่อไป และขอพักการพิจารณา 
      ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง งบประมาณ 

       รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ฉบับนีไ้ว้เพียงแค่นี้ก่อน 

    - ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ  
       สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566   

      เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
       เรื่ อ ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ . ๒๕67  
       ในวาระที่  ๒  และวาระที่ ๓ ในวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕66 เวลา 10.00 น. 
    การแต่งกายเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับ      
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ประธานสภา อบจ.     -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติรายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของ 

    หน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัด องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
    ปทุมธานี (เพิ่มเติม)  

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ  แถลงญัตติ 
     เชญิครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

ตั้งวงษ์เลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินความ
พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต่อคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานไีด้รับการถ่ายโอนฯ ทั้งหมด 13 แห่ง  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ       
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ตามข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบำรุง 
ให้จ่ายได้เพื่อการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้  (5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข วรรคท้าย การใช้จ่าย     
เงินบำรุงตาม (5) เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง       
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่  1/2566 เมื่อวันที่  21 เมษายน 2566 และ                
ได้จัดทำเอกสารสรุปรายการครุภัณฑ์ จากแผนเงินบำรุงของสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลทั้ง 13 แห่ง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีรายการ 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  ครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน โรงพยาบาล  

ตั้งวงษ์เลิศ  ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บึงชำอ้อ 2 หมู่ที่ 5 ไม่ครบถ้วน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติรายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลคลองสอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ 2 หมู่ที่ 5 
(เพิ่มเติม) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพิจารณา
อนุมัต ิต่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ      
         ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ รายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุง 

     ของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
     (เพิ่มเติม) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน ,โรงพยาบาล 

     ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

    บึงชำอ้อ 2 หมู่ที่ 5 

    ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 27 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ รายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุง 

  ของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
   (เพิ่มเติม) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน ,โรงพยาบาล 

   ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

  บึงชำอ้อ 2 หมู่ที่ 5                                        

    ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
    - ส รุป ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ  รายการครุภั ณ ฑ์ จากแผน เงิน 

   บำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ปทุมธานี (เพิ่มเติม) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน  , 

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง และโรงพยาบาลส่งเสริม 

  สุขภาพตำบลบึงชำอ้อ 2 หมู่ที่ 5   
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ประธานสภา อบจ.   ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 27 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 4 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ  แถลงญัตติ 
     เชญิครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

ตั้งวงษ์เลิศ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัตโิอนเงนิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ที่กองช่าง รายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 

กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
หมวดค่าตอบแทน 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ คงเหลือ 
1,713,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
จึงขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 435,400 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพัน       
สี่รอ้ยบาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

 

 



-22- 

 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)      

ตั้งวงษ์เลิศ      ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,500 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
    หา้ร้อยบาทถ้วน) 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 

ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 11 เครื่อง เป็นเงิน 416,900 บาท       
(สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดส่งให้กับ      
ทุกท่านแล้ว 

    เนื่ อ งจ าก ก อ ง ช่ า ง  มี ค ว าม ป ระส งค์ จ ะด ำ เนิ น ก า รจั ด ซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ เพื่อทดแทนของเดิมที่มีความชำรุดเสียหาย จากอายุ
การใช้งานมาเป็นเวลานาน และได้มีการซ่อมแซมบำรุงรักษามาหลายครั้ง 
แต่ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้การใช้งานไม่คุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซม จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศใหม่  ซึ่งจากการตรวจสอบข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

     เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
กำหนดไว้ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ      
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
          ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    
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ประธานสภา อบจ.  ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 27 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตัง้วงษ์เลิศ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 27 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 4 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านรองสิระพงษ์ สิรโิพธินันท์ แถลงญัตติครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ของกองช่าง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดดังนี้ 
     โอนลด  

     กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถติิและวิชาการ/งบลงทุน/
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
ค่าจัดซือ้ป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมติดตั้งฯ เป็นเงิน 14,081,200 บาท 
(สิบสี่ล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท) ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่าย      

จึงขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 6,925,000 บาท (หกล้านเก้าแสน        
สองหม่ืนหา้พันบาท) 
     โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
     กองช่าง 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าและประปา/งบลงทุน/หมวดค่า  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน สนามกีฬา หมู่ที่ 5 
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 400 เมตร เป็นเงิน 1,385,000 บาท    

(หนึ่งลา้นสามแสนแปดหมื่นหา้พันบาท) 
      2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดจุฬา
จินดาราม หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 400 เมตร เป็นเงิน 
1,385,000 บาท (หนึ่งลา้นสามแสนแปดหมื่นหา้พันบาท) 
      3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดราษฎรบำรุง 
หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน ี 
ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 400 เมตร เป็นเงิน 
1,385,000 บาท (หนึ่งลา้นสามแสนแปดหมื่นหา้พันบาท) 
       4. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน ี     
ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 400 เมตร เป็นเงิน 
1,385,000 บาท (หนึ่งลา้นสามแสนแปดหมื่นหา้พันบาท) 
     5. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยบึงบอน 1 
(อัยยิการาม) หมู่ที่ 2 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 400 เมตร เป็นเงิน 
1,385,000 บาท (หนึ่งลา้นสามแสนแปดหมื่นหา้พันบาท) 
  เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบึงกาสาม 
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการก่อสร้างไว้หลายแห่งเกิดความชำรุด
เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงมีความ
จำเป็นต้องปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 6,925,000 บาท (หกล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งจาก
การตรวจสอบข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขอเสนอ
ญัตติ ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ             
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
          ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 28 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่ท่านรองสริะพงษ์ สิรโิพธินันท์ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 28 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  7 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านรองสิระพงษ์ สิรโิพธินันท์ แถลงญัตติครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีผูท้รงเกียรติทุกท่าน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีมคีวามประสงค์ขออนุมัตโิอนเงนิ 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ของกองช่าง รายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด กองช่าง 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบรหิารทั่วไป
เกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา/งบดำเนินงาน/หมวด
ค่าตอบแทน/ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการ โดยจ่ายให้ตามสิทธิ      
ที่ได้รับตามระเบียบของทางราชการ เบิกจ่ายแล้ว 286,500 คงเหลือ 
1,713,500 บาท จงึขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 248,000 บาท 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบรหิารทั่วไป
เกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
  1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*          
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 
32,000 บาท เป็นเงิน 224,000 บาท  
  2 . ค่ าจั ด ซื้ อ เค รื่ อ งค อม พิ ว เต อ ร์ โน้ ต บุ๊ ก  ส ำหรั บ งาน
ประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้จัดส่งให้      
ทุกท่านแลว้  
       เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีอายุการ      
ใช้งานมานานหลายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2556 การประมวลผลล่าช้า 
ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ขาดความคล่องตัว รวมถึงมีการซ่อมแซมและ
บำรุงรักษามาหลายครั้งแต่ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดีเท่าที่ควร     
ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมและเกิดความไม่คุ้มค่า  
ประกอบกับกองช่างได้ รับมอบหมายให้ดำเนิน โครงการศึกษา                  
ความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่ง
มวลชนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกระบวนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว       
มีความซับซ้อนในเชิงกระบวนการและความซับซ้อน ในการปฏิบัติงาน 
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับ        
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาใช้เป็น
เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย เพื่อให้
การปฏิบัติงานราชการ เกิดประสิทธิภาพ จากการตรวจสอบข้อบัญญัติฯ 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  เพื่อดำเนนิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป     
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ             
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
          ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 27 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่ท่านรองสริะพงษ์ สิรโิพธินันท์ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 27 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 4 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  8 
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ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญ เลขานุการสภา อบจ. ชี้แจงระเบียบฯ ด้วยครับ 

เลขานุการสภา อบจ. -  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

  มาตรา 22 วรรคแรก บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัย 

  วรรคสาม วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด 

  และวรรคสี่ สมัยประชุมสามัญใหม้ีกำหนดเวลาสี่สิบห้าวัน 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

  ข้อ 21 วรรคสาม ในกรณีไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก       
ในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว                     
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือ
สมัยประชุมวิสามัญก็ได้ครับ 

ประธานสภา อบจ. - เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบฯ แล้ว แต่เนื่องจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ของเรา ยังมิได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ไว้ ดังนั้น ผมจึงขอปรึกษา 

ในที่ประชุมว่า ควรจะกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 เมื่อใด 
ขอให้ท่านสมาชิกได้ปรึกษาหารือวันที่ เหมาะสมซึ่งทางสำนักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้สำเนาปฏิทินปี พ.ศ. ๒๕67 
แจกให้กับทุกท่านแล้ว ผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน 
ขอเชญิสมาชิกเสนอครับ เชญิท่านอารีย์ ใจแคล้วครับ 

นางอารยี์ ใจแคล้ว              - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีผูท้รงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉันนางอารีย์ ใจแคล้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

เขตเลือกตั้งที ่2 อำเภอคลองหลวง ขอเสนอกำหนดเริ่มสมัยประชุมสภา 
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นางอารยี์ ใจแคล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕67 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน 

ขอผูร้ับรองด้วยค่ะ    
ประธานสภา อบจ. - มีผู้รับรองครบนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

ถ้าไม่มีก็ถือว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี         
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 ตามที่ท่านอารีย์ ใจแคล้ว
เสนอนะครับ 

 -  มี สมาชิกท่ าน ใดจะเสนอ เป็ นอย่ างอื่ นหรือ ไม่ ค รับ  ถ้ า ไม่ มี  
ผมจะขอมตจิากที่ประชุม นะครับ 

 - สรุปมติที่ประชุม  ได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป  มีกำหนด ๔๕ วัน 

 -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง  อื่น ๆ  
ประธานสภา อบจ.   - ผมขอเน้นย้ำนะครับ เราจะมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

  จังหวัดปทุมธานี ครั้งต่อไป ในวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕66 เวลา 10.00 น.  
   เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในวาระที่  ๒ และวาระที่ ๓   
  การแต่งกายเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับ 

   -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรืออภิปรายในเรื่องอื่นใดอีก 

หรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมได้รับข้อความจากท่านนายก ฯ ได้มอบหมาย
ภารกิจให้กับท่านที่ปรึกษา ท่านนพพร ขาวขำ เกี่ยวกับเรื่องการกู้ภัยกู้ชีพ 
และใหท้างท่านนพพร ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบ เชิญท่านนพพร ขาวขำครับ 

นายนพพร ขาวขำ  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  
สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว ผมได้นำข้อมูลมาให้สภารับทราบ
ถึงศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ของเราคือศูนย์ปฏิบัติงานนะครับ แยกกับศูนย์สั่งการ
นะครับ วันนี้ก็จะมาแถลงให้สภาได้รับทราบ  ให้สภาได้พิจารณา                   
ในขั้นตอนที่จะบรรจุเข้าไปในแผน และนำไปสู่เรื่องงบประมาณ กู้ชีพกู้ภัย
ในแผนงานที่ทาง อบจ. จะเริ่มปฏิบัติงานคือทั้ง 7 อำเภอ 1 ศูนย์ 
ประกอบด้วยตู้กู้ ชีพ จำนวน 1 ที่  และรถกู้ ชีพ จำนวน 1 คัน ,  
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นายนพพร ขาวขำ  เจ้าพนักงาน  6 ท่านนะครับ สำหรับรถนะครับ ประกอบด้วยเครื่องอำนวย
ความสะดวกตามมาตรฐานของโรงพยาบาลเต็มรูปแบบ การที่เราจะทำ
มันต้องเข้าไปอยู่ในแผนก่อน ตัวผมเองได้รับมอบหมายจากท่านนายก     
ให้ทำหน้าที่ในการตั้งศูนย์กู้ชีพทั้งจังหวัดปทุมธานี ผมถามว่ารถ 1 คัน 
เพียงพอต่อการบริการหรอืไม่ จริง ๆ แล้วไม่เพียงพอนะครับ แต่เป็นการ
ที่เราจะเข้าไปเสริม และจะพิจารณาต่อไปในอนาคต กู้ชีพที่เราจะทำ 
ยกตัวอย่าง อบจ.มีรถกู้ภัย  คือรถดับเพลิง แต่ท่านสังเกตไหมว่า                
เวลารถของ อบจ. ไปทุกที่ ในเขตจังหวัดปทุมธานี  แต่ เราไม่มีรถ 
AMBULANCE ในการที่จะไปช่วยเหลือ มีแต่การไปดับเพลิง แต่ว่าการจะไป
ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ของเราก็ดี หรือผู้ประสบเหตุประสบภัยเกิดไฟลวก
หรือเกิดอุบัติเหตุ เราไม่มีรถที่จะเข้าไปเสริมเลย อันนี้คือปัจจัยสำคัญ    
อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟั ง ว่าเรามีรถดับ เพลิ งแล้วก็สมควรจะมี             
รถกู้ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงรถกู้ชีพกู้ภัยจะช่วยเหลือพ่อแม่      
พี่น้องที่ยากไร้ บางทีรถไม่มี ที่จะนำตัวไปส่งโรงพยาบาล หรือหมอนัด 
ตรงนี้เราจะไปเสริมให้ทางภาคประชาชน ส่วนการขอคำปรึกษาต้องลงพื้นที่    
ในการขอคำปรึกษาทุกท่านในการที่จะตั้ งศูนย์กู้ ชีพ  ผมขอพูดให้                 
สภาทราบพอสังเขปก่อนว่า มีหน้าที่ก็คือจะต้องบรรจุเข้าไปในแผน                
ต่อจากนี้ไปก็คงต้องเป็นการจัดสรรงบประมาณในการที่จะดำเนินการ  
ในการที่จะตั้งศูนย์กู้ ชีพในแต่ละที่ วันนี้ผมในนามของผู้บริหารจึงมา
รายงานให้กับทางท่านสมาชิก รวมถึงสภาได้รับทราบถึงเหตุผลในการ            
ที่จะตั้งศูนย์กู้ชีพ ส่วนตัวผมเองได้รับมอบหมายเพราะว่า ผมเคยอยู่ที่
เทศบาลตำบลคูขวาง ยกโมเดลมา เทศบาลตำบลคูขวางไม่ได้เก่ง แต่เรา
ทำสำเร็จมาแล้วในการที่จะกู้ ชีพช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัด
ปทุมธานี ชาวอำเภอลาดหลุมแก้วมาแล้ว วันนี้ทางท่านผู้บริหารเล็งเห็นว่า
สิ่งสำคัญที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับการบริการเกี่ยวกับกู้ชีพกู้ภัย ผมบอก
ได้เลยนะครับ ถ้าญาติพี่น้องหรือตัวท่านเองไม่ประสบอุบัติเหตุท่านจะ   
ไม่รับทราบ แต่เมื่อไหร่ที่ญาติพี่น้องพวกเรา หรือชาวปทุมประสบ
อุบัติเหตุ ท่านจะเล็งเห็นความสำคัญของกู้ชีพกู้ภัยอย่างแน่นอน วันนี้จึง
มานำเสนอใหท้างสภาได้รับทราบ เพื่อพิจารณาต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านนพพร ขาวขำ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ที่ได้รับมอบหมายจากทางท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องรถกู้ชีพกู้ภัย
และศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 1 อำเภอ 1 ศูนย์ใช่ไหมครับท่านนพพร 1 อำเภอ  
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ประธานสภา อบจ. 1 ศูนย์นะครับ ก็ต้องบรรจุเข้าแผนไว้ก่อนนะครับ แล้วทางท่านที่ปรึกษา
หรือว่าท่านนายกจะมอบหมายให้ท่านนพพร ขาวขำ ไปปรึกษาหารือกับ
ท่านสมาชิกทุกอำเภอว่าจะตั้งศูนย์ไว้ที่ใด ก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น                
ในการบริการพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับเรื่อง เจ็บ ป่วย ไข้ นะครับ ถือว่า
เป็นเรื่องสำคัญนะครับ ขอบคุณทางฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ที่เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของพี่น้องประชาชนในเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีของเรา ได้รับถ่ายโอน รพ.สต.        
มาทั้ งสิ้น  จำนวน 13 แห่ง  และกำลังจะมี เพิ่ม เติมเข้ามาเรื่อย ๆ           
ในอนาคตนะครับ รพ.สต. ทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานี  จะต้องเข้ามา
สังกัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทั้งสิ้น มันเป็นแผนการ        
การกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ สืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งที่แล้ว ผมได้สอบถามกับทางท่าน ผอ.กองพัสดุฯ ไว้ พี่รัชนี 
เกี่ยวกับเรื่องการขอเช่าที่ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ รพ.สต. หรือว่า                
ศูนย์การแพทย์ที่ผมได้สอบถามไว้เมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว วันนี้ผมขอ
เชิญท่าน ผอ.รัชนี ชี้แจงรายละเอียดที่ผมได้สอบถามไว้ให้กับที่ประชุม
ได้รับทราบ เชญิครับ 

นางรัชนี คงเจริญ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีและ 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

กรณีที่คราวที่แล้วติดไว้ก็คือ การเช่าสถานที่ของเอกชน หรอืเช่าทีข่องวัด 

ป ร ะ เ ด ็น ที ่ห นึ ่ ง ก ็ค ือ ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ใ น ส ถ า น ที ่ เ ช ่ า นั ้น ไ ด ้                 
หรือไม่  ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ               
ก ารบ ริห ารพั ส ดุ ภ าค รั ฐ  ปี  2 5 6 0  ใน ห ม วด ที่  3  ร ะบุ ไว้ ว่ า                 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ในกรณีที่มีความ
จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น คือเขา
ระบุว่าการเช่ามีกำหนด 3 ปี  ที่สามารถจ่ายเงินล่วงหน้าได้ แต่ที่ถาม
ค้างไว้ก็คือ หมายความว่า เราสามารถที่จะก่อสร้างในที่ เราเช่าได้   
หรือไม่ ในประเด็นนี้ก็คือการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ระเบียบเราก็คือ     
ให้ทำได้ในกรณีที่เช่าที่ อันนี้คือจะเป็น (1) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ของ
ส่วนราชการ แต่ส่วนที่ว่า เมื่อเราเช่าแล้ว เราสามารถก่อสร้างได้หรือไม่นั้น 
ในระเบียบระบุ ว่า  มันเป็นส่วนของที่ ผู้ ให้ เช่า  ที่ จะตกลงยินยอม                    
ในสาระสำคัญของการเช่านั้น ว่าจะให้เราสามารถก่อสร้างได้ไหม อันนี้ 
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นางรัชนี คงเจริญ  ไม่ใช่ระเบียบของเรา แต่ให้เราเจรจาตกลงกับผูใ้ห้เช่าว่ากรณีนี้จะยินยอม
ให้เราก่อสร้างอาคารสำนักงานได้หรือไม่ หากระเบียบตัวนี้ไม่ได้กำหนดไว้ 
ระเบียบกระทรวงการคลังตัวนี้ให้หารือข้อระเบียบตัวนี้ไปที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยคะ ว่าจะยกเว้นหรืออะไรตรงนี้คะ ว่าจะดำเนินการได้หรือไม่       
ซึ่ งระเบียบกำหนดไว้แค่ นี้คะ ก็ เลยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบคะว่า
หลักเกณฑ์การเช่าเป็นแบบนี้ ขอบพระคุณคะ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ขอบคุณท่าน ผอ.รัชนีนะครับ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน     
นะครับ ที่ผมสอบถามท่าน ผอ.รัชนีไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ ก็คืออนาคต รพ.สต. 
ที่ย้ายเข้ามาสังกัด อบจ.เรา พื้นที่ไม่พอหรอกครับในการก่อสร้างหรอืว่า
สร้างอาคารรับผู้ป่วย จึงต้องมีการหาพื้นที่ ที่พอควรและเหมาะสมในการ
ดำเนินการ สมัยนี้ที่ดินแพง ส่วนใหญ่ที่ดินที่เหลือเยอะ ๆ ก็คือที่วัดจะมี
ที่ดินว่างมีที่ดินเหลือ ในส่วนของที่ราชพัสดุนั้นทุกตำบลไม่มีที่ราชพัสดุ
ทุกตำบลหรอกครับ ผมก็เห็นความสำคัญว่าน่าจะเป็นที่วัดนะครับ          
ที่มีความเหมาะสม มีพื้นที่ดินพอ ผมจึงได้ปรึกษาหารือในที่ประชุมครั้งที่แล้ว 
ก็คือว่าเช่าได้ใช่ไหมครับ แต่อยู่ที่ข้อตกลงระหว่างเรากับผู้ให้เช่าว่าจะให้
ดำเนินการได้ในระดับไหน ที่ท่าน ผอ.รัชนี บอกว่าต้องปรึกษาหารือกับ
กระทรวงการคลังใช่ไหมครับ ว่าทำได้ระดับไหน ผมขออนุญาตนะครับ 
ให้พี่รัชนีทำหนังสือปรึกษาหารือกับกระทรวงการคลังได้เลยนะครับว่า 
เรามีอำนาจหน้าที่ทำได้แค่ไหน ระดับใด เพราะว่าการที่จะเช่าและจะต้อง
มีสิ่งปลูกสร้างในนั้น จะต้องเป็นการเช่าระยะยาว เพราะเราต้องลงทุน    
ในการสร้างตึก สร้างอาคาร สร้างห้องผู้ป่วย ต้องลงทุนเยอะ และเรา
ต้องใช้พื้นที่ในระยะยาวแน่นอน ก็ฝากท่าน ผอ.รัชนีดำเนินการให้ด้วยนะครับ 
เพราะว่าอีกหน่อยศูนย์แพทย์ ที่ทางท่าน สจ.ชนภัทร เคยเสนอไว้ที่กำลัง
จะทำขึ้นที่คลองสอง ก็กำลังจะเกิดขึ้น และถ้าได้ผลเหมือนที่บึงยี่โถ       
ผมคิดว่าอีกหลาย ๆ ที่ ก็ต้องการที่จะสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อบริการ
ประชาชนในอนาคตอย่างแน่นอน ท่าน สจ.ทุกท่านครับ เราหลีกเลี่ยง
ไม่ได้นะครับ อนาคตยังไงก็แล้วแต่ รพ.สต. ทั้งจังหวัดจะต้องมาอยู่สังกัดเรา
แน่นอน มันเป็นแผนการการกระจายอำนาจอย่างที่ผมได้นำเรียนไว้กับท่าน
สมาชิกหลาย ๆ  ครั้งนะครับ และนอกจากนั้นยังจะมีการขนส่งเกี่ยวกับสถานี
ผู้โดยสาร การขนส่งมวลชนทั้งจังหวัด ทั้งประเทศ  อนาคตก็ต้องถ่ายโอนเข้ามา
อยู่กับ อบจ.ของเรา ในส่วนท้องถิ่นทั้งหมด เราจะต้องเตรียมรับมอืกับความเจริญ 
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ประธานสภา อบจ. นะครับ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเราอย่างแน่นอน         
จงึฝากท่าน ผอ.ด้วยนะครับ ช่วยดำเนินการให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางรัชนี คงเจริญ - เรียนอีกนิดหนึ่งนะค่ะ มีหนังสือด่วนที่สุด หารือขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ก่อสร้างอาคารไว้ในที่วัด สุดท้ายแล้ว
อาคารตัวนี้ที่จะถ่ายโอน เนื่องจากว่าหมดความจำเป็นแล้ว ดังนั้น
อ งค์ ก าร บ ริ ห าร ส่ ว น จั งห วั ด ส มุ ท ร ส งค ราม  ก็ เล ย ได้ ห ารื อ
กระทรวงการคลังไปว่าสามารถถ่ายโอนอาคารที่ เป็นในเรื่องของ                
การบำบัดตัวนีไ้ด้หรือไม่ กระทรวงการคลังได้ตอบกลับมาว่า ในเรื่องของ    
การถ่ายโอนตัวนี้ เนื่องจากที่วัดที่เราไปก่อสร้างอาคารนั้นไว้ วัดไม่ได้เป็น
ส่วนราชการท้องถิ่น  ก็ เลยไม่มีงบประมาณ ในส่วนนี้  หารือแล้ว                
ตอบกลับมาว่าไม่สามารถที่จะโอนให้วัดได้ ในส่วนของกระทรวงการคลัง
ก็ตอบกลับมาแค่นี้ค่ะ แต่ในประเด็นที่ เมื่อสักครู่นี้  หนูจะแยกให้ฟัง       
นิดหนึ่งว่า เช่านั้นคือสัญญาเช่าต่างหาก แต่ส่วนการจะก่อสร้างอาคารนั้น    
ก็คือก่อสร้างอาคารต่างหาก โดยปกติแล้วจะก่อสร้างอาคารอะไรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องได้รับความยินยอมในสถานที่นั้นก่อน 
เราถึงจะไปดำเนินการก่อสร้างได้ เหมือนทั่ว ๆ ไป ที่เราไปสร้างโดม 
สร้างอะไรให้โรงเรียน แต่นี่จะก่อสร้างในสถานที่ซึ่งเราจะไปเช่า ซึ่งตรงนี้
ระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น ถ้าในระเบียบพัสดุ ปี  2560 ไม่ได้
กำหนดไว้ เราจึงจำเป็นจะต้องขอยกเว้นไปที่คณะกรรมการวินิจฉัยอย่าง
ที่ท่านประธานสภาแจ้งให้ดำเนินการหารือไปนะค่ะ แต่ว่า การจะหารือ
ไปนั้น เราจะต้องมีเรื่องที่เราหารือไปว่า ตรงไหน อะไร ยังไง เราถึงจะ
หารอืไปได้ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ที่ผมตั้งเรื่องขึ้นมาเพราะว่าผมเป็นห่วงพี่น้องข้าราชการที่จะต้อง
ทำงานตรงนี ้เพราะว่าอนาคตมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่ผมบอก เราจะต้องทำ
อย่างแน่นอน ก็ปรึกษาหารือให้เขาตอบกลับมาเพื่อจะเป็นบรรทัดฐาน       
ในการทำงานต่อไป และจะได้ปลอดภัยกับตัวพี่น้องข้าราชการด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ไม่ต้องกลัว ท่านเสนอเข้ามา ฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติให้ แต่ความผูกพันหรือ
การตรวจสอบการใช้เงิน หรือ สตง.จะเข้าตรวจสอบการใช้เงิน ถ้าไม่ถูก
ระเบียบ พี่น้องข้าราชการจะโดนก่อนนะครับ แล้วก็ผู้บริหาร นิติบัญญัติ     
มีข้ออ้างมากมายที่สามารถจะหลุดพ้นตรงนั้นได้  เพราะว่าเป็นเอกสิทธิ์              
ในสภาอนุมัตติามเอกสาร และในการทำงบประมาณทุกครั้ง ทุกท่านก็จะ 

 








